

...✪... ผลงานดี...มีงานมาเสิร์ฟตลอดทั้งปี... สำหรับ บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง (TIGER) ก็ผู้บริหาร “จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์” ซีอีโอ มีงานเข้าตลอดแบบนี้ แถมยังทำกำไรไวต่อเนื่องเลยอยากแบ่งปันความสุขให้ผู้ถือหุ้น จัดใหญ่แจกปันผลให้งาม ๆ ไม่น้อยหน้าใคร อัตราหุ้นละ 0.10 บาท เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 11 มีนาคม 2562 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลวันที่ 12 มีนาคม 2562 และพร้อมจ่ายเงินปันผลให้วันที่ 5 พฤษภาคม 2562



...✪... บมจ.โรมอน แลนด์ (RML) ไม่ทำให้ผิดหวัง..ผลงานปี 2561 ออกมาดีตามคาด โชว์รายได้แตะ 3,326.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 311 ล้านบาท หรือ 10.3% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 8.6 ล้านบาท หลังทัวเวอใหญ่ “โลโอเนล สี่” พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ทูมเททำงานเต็มสูบ และมีพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง “เคพีเอ็น แลนด์” ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังตุน Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไว้ที่ 11,081.7 ล้านบาท รอเก็บเงินเข้ากระเป๋าต่อเนื่อง ส่วนแผนงานในปี 2562 นอกจากมีแผนเปิดตัวคอนโดหรืออีก 2 โครงการ ตามสัญญา ยังเน้นการลงทุนในธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) มากขึ้น เพื่อกระจายรายได้ สร้างความมั่นคงให้กับบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี นอกจากนี้ ยังเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยลบที่เข้ามากระทบ วิสัยทัศน์ก้าวไกล มีนำละ RML โต้วันโตคืน

...✪... ขาดต่อเนื่อง ทำบุญต่อเนื่อง **แสนผิน สุชี** กรรมการผู้จัดการใหญ่ของโกลเด้นแลนด์ชวนกลุ่มพันธมิตรโกลเด้นแลนด์เพื่อการกุศล โดยมี **แกรนด์โฮมมาร์ต (Grand Home Mart)** และ **อมีโก้ (Amico)** ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดทริปปลัสสามัคคี กระชับสัมพันธ์เป็นครั้งที่ 8 ร่วมทำบุญถวายผ้าป่า วัดมหาธาตุวรวิหารมงคล กระบี่ และวัดฉลอง ภูเก็ต พร้อมถวายปัจจัยบูชาเทียนรอบข้างพระอุโบสถ วัดเขารังสามัคคีธรรม ภูเก็ต ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านพารา ภูเก็ต และร่วมบริจาคสมทบศูนย์การเรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา” 8-10 มีนาคม โปรแกรมบุญยาวเหยียดงานนี้อมบุญกันทั่วหน้า

...✪... ไม่ว่าจะวิงระยะไหน ก็มีโอกาได้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อชีวิตผู้ป่วยได้เหมือนกัน โอกาสนี้ **สุธิดา มงคลสุธี** บอสแห่ง บมจ.ชินเน็คฯ บริษัทไอทีชั้นนำอันดับหนึ่งของไทย **ชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล** ในงาน “SYNNEX RUN 2019” ภายใต้แนวคิด “เชื่อมเทคโนโลยี ต่อชีวิต” ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ สะพานพระราม 8 โดยรายได้ทั้งหมดจากค่าสมัครร่วมกิจกรรมไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรินฤพดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี งานนี้คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด เพราะนอกจากได้ออกกำลังกายแล้ว ยังได้ทำบุญต่อชีวิตผู้ป่วยอีกด้วย

...✪... รวมไว้ที่นี้ทีเดียวทั้งหมดแล้ว สำหรับ TUTOR ME แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่เปิดคอร์สการเรียนออนไลน์ทุกแขนง ล่าสุด จัดกิจกรรมกระตุ้นน้อง ๆ ที่รักการเรียน ได้ร่วมสนุกกับแคมเปญ “TUTOR ME เรียนง่าย ได้ลุ้น” โดยมีรางวัลเป็น iPhone XS MAX เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TUTOR ME และสมัครใช้บริการแบบบุฟเฟต์รายเดือน 250 บาท/เดือน ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone XS MAX จำนวน 3 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 130,000 บาท ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TUTOR Me ได้ที่ App Store และ Play Store ร่วมสนุกได้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 ติดตามที่ www.tutorme.in.th

...ปิดท้าย บัตรเครดิตที่เอ็มบี มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าได้มากกว่า เมื่อซื้อที่ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ รับทันทีบัตรกำนัลมูลค่าสูงสุด 5,000 บาท/บัตร ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เอ็มบีตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลมูลค่า 2,500 บาท ตั้งแต่วันที่-31 มี.ค. 2562 เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดลงทะเบียน ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น M หน้าร้าน Rag & Bone และที่ ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น G หน้า Fendi ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร.1558 ■

เพื่อให้เกิดความทันสมัย ฮิต อินเทอร์เน็ต ในการประหยัดพลังงาน พร้อมร่วมเฉลิมฉลองการก้าวขึ้นสู่ปีที่ 24 ของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ช่วยลดอุณหภูมิให้กับโลกที่กำลังร้อนระอุ โดยตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไปเบนญจาก...ขอร่วมโครงการรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการงดรับบริการส่งข่าวสารผ่านทางเครื่องโทรสาร (Fax) จึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม มูลนิธิ ที่ต้องการนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ กำหนดการหมายเชิญร่วมแถลงข่าว กรุณาส่งมาที่ email: Kao-Hoon@hotmail.com และ Kao-Hoon@yahoo.com และ Kaohoon.pr@gmail.com มาอินเทอร์เน็ตแบบลดโลกร้อนให้โลกสวยสดใส ด้วยการงดส่ง FAX กันเถอะค่ะ